

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินตปท. จากแรงขายทำกำไรช่วงสั้น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งในส่วนของยูโร และสกุลเงินภูมิภาค จากแรงขายทำกำไรที่มีออกมาในระยะสั้น

*ปอนด์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย หลังธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) เพิ่มแนวโน้มที่จะออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม ซึ่งตรงข้ามกับธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการหน่วงทางการเงินเพิ่มเติม แม้ยังตรึงดอกเบี้ยต่อไปอีก

*นักลงทุนกำลังรอขอมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเบื้องต้นของจีน ของเอชเอสบีซี ซึ่งจะประกาศในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่า ภาวะชะลอตัวเพิ่มเติม อาจจะถูกตัดการซื้อขายในสินทรัพย์เสี่ยง และสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์

*รายงานการประชุมประจำเดือนมิ.ย.ของบีโออี ได้ส่งสัญญาณว่า ดอกเบี้ยของอังกฤษ อาจจะไม่เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.5% ในปีนี้ และระบุถึงโอกาสมากขึ้น ที่บีโออีจะใช้นโยบายผ่อนคลายนเชิงปริมาณมากกว่า

*ขณะที่เฟดยืนยันว่า เฟดจะยุติโครงการซื้อพันธบัตรมูลค่า 6 แสนล้านดอลลาร์ในปลายเดือนนี้ และย้ำว่าจะนำเงินต้นจากการถือครองพันธบัตร ไปลงทุนต่อ

*เฟดยังคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐ น่าจะค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้น ไปจนถึงปีหน้า แม้ว่าเฟดจะลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.472 บาท

*09.00 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.48/54 จาก 30.45/53 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.48/51 จาก 30.47/50 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.55/57 จาก 80.33 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4303/05 จาก 1.4347 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้เงินภูมิภาคโดน take profit ลงมาตามยูโร จากที่ดักการประชุมเฟดไปในช่วง 2-3 วันก่อน แล้วเรื่องกรีซก็ ยังต้องดูกันต่อ" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้าอ่อนค่าเล็กน้อย ตามสกุลเงินภูมิภาคและยูโร จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังจากสกุลเงินต่างๆ ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จากความคาดหวังที่ดีขึ้นต่อปัญหาหนี้ของกรีซ และการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณ เกี่ยวกับการออกมาตรการเพิ่มเติม ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่

ดิลเลอร์มองว่า เงินบาทในวันนี้ น่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป โดยมองแนวต้านไว้ที่ 30.45 และแนวรับที่ 30.50/55

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้